

Số: 1176 /KH-SNgV

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10" năm 2020 của Sở Ngoại vụ

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 29/7/2020 của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10” năm 2020 và đề chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC); không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch PCCC với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCC,VC và người lao động trong việc chấp hành các quy định về PCCC&CNCH; nâng cao khả năng xử lý các sự cố cháy nổ của lực lượng PCCC cơ quan; chủ động phòng ngừa, hạn chế và không để xảy ra tai nạn do cháy, nổ gây ra.

Tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện các điều kiện an toàn PCCC tại cơ quan; đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền khắc phục các thiếu sót về PCCC; nâng cao nghiệp vụ PCCC cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại chỗ sẵn sàng chữa cháy kịp thời, có hiệu quả và đảm bảo an toàn tài sản cơ quan.

II. Nội dung thực hiện

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47- 3 CT/TW; Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC - 04/10” năm 2020.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy, tạo điều kiện cho lực lượng tại chỗ hoạt động có hiệu quả, xử lý kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy theo quy định. Vận dụng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ”.

Kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các phòng chuyên môn sắp xếp hồ sơ, tài liệu, kho bãi ngăn nắp, cách xa vị trí dễ cháy như: đèn, cầu dao điện và các thiết bị sử dụng điện đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC; trang bị các phương tiện, dụng cụ PCCC, y tế tại đơn vị phù hợp với yêu cầu chữa cháy từng khu vực, để nơi dễ thấy, dễ lấy.

III. Tổ chức thực hiện

Văn phòng Sở triển khai việc tham mưu, đề xuất và phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC thành phố Biên Hòa tổ chức huấn luyện cho lực lượng PCCC cơ quan (dự kiến Quý III/2020); đồng thời, tổ chức kiểm tra các thiết bị PCCC đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào nội dung kế hoạch này, thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu và chủ động phòng ngừa nhằm phối hợp ứng cứu kịp thời khi phát hiện cháy, nổ xảy ra để công tác PCCC đạt kết quả cao nhất.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10” năm 2020 của Sở Ngoại vụ./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (Phòng CS PCCC&CNCH);
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh Văn phòng Sở;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Mộng Thu